



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวัน ที่ 2 พฤษภาคม 2563

เรื่อง	สื่อ
1. 'ธนาคารน้ำใต้ดิน' ภูมิปัญญาปราชญ์พิษณุโลก แก้ปัญหาภัยแล้งระยะยาว-ยั่งยืน	naewna.com
2. เกษตรฯ เตรียมรับมือ New Normal จากวิกฤตโควิด-19 ดึง Big Data สร้างความ...	kasetkaoklai.com
3. กุ้ง-โคนมลันรัฐไฟเขียว อัดงบ4.7พันล.สู้โควิด	ฐานเศรษฐกิจ
4. ชาวอุตรดิตถ์แห่ยื่นขึ้นทะเบียน ปรับปรุงสมุดทะเบียนเกษตรกร รองรับความช่วยเหลือ...	แนวหน้า
5. 'เฉลิมชัย' ตั้งเป้ารุกตลาดมุสลิม หนุนสินค้าเกษตรมาตรฐาน'ฮาลาล'	สยามธุรกิจ
6. เยียวยา 5 พัน ทุกข์ทั้งคนให้-คนรับ? อดใจรอสักนิด	ผู้จัดการรายวัน 360 องศา
7. คอลัมน์: บุคคลในข่าว	ไทยรัฐ
8. คอลัมน์: อยู่บนภู: เงินโควิด 3.9 แสนล้าน ต้องไม่หมุนเข้ากระเป๋าเจ้าสัว	ฐานเศรษฐกิจ
9. วิเคราะห์: คีโน พปชร. ปะทุ การเมือง ฝุ่นตลบ กลางสมรภูมิ 'โควิด'	มติชน (กรอบบ่าย)
10. ทอการค้าฯ ผิดหวังแบน2สาร	ฐานเศรษฐกิจ

\*\*\*\*\*





## กุ้ง-โคนมลรัฐไฟเขียว อดบ4.7พันล.สู้โควิด

เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งล้นโครงการเสถียรภาพ 2,000 ล้านผ่าน ครม. “อลงกรณ์” ยัน 5 พ.ค.นี้ถึงคิวแน่นอน ด้านโคนมข ชงเด็กดัดนมโรงเรียนเพิ่มวันเสาร์-อาทิตย์ แก้นมล้นตลาด-สร้างความมั่นคงอาชีพ คาดใช้งบ 2,700 ล้านบาท

การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและการบริโภคสินค้าของคนไทยลดลง ในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมประมง ได้เร่งแก้ปัญหาให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง ด้านโครงการรักษาเสถียรภาพราคากุ้งขาวแวนนาไม ปี 2563 ส่วนกรมปศุสัตว์ แก้ปัญหานำนมดิบล้น โดยจะเพิ่มเด็กดัดนมเป็น 365 วัน ล่าสุดมีความคืบหน้าตามลำดับ

นายดรชิต เหมะรักษ์ ประธานเครือข่ายผู้เลี้ยงกุ้งไทย เผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้แจ้งความคืบหน้าโครงการรักษาเสถียรภาพราคากุ้งปี 2563 จำนวน 4.5 หมื่นตัน คาดจะใช้งบประมาณ 2,000 ล้านบาท ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม-กรกฎาคม 2563 กำหนดรายละเอียดไม่เกิน 10 วัน ซึ่งในขณะนี้ทางเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (ครม.) ยังไม่ได้บรรจุวาระเพื่อนำเสนอ ครม.พิจารณาแต่อย่างใด ให้เหตุผลว่าทางรัฐบาลต้องเร่งพิจารณา

**บาทอลงกรณ์  
รับปากว่า  
5พ.ค.นี้บ่าจะ  
มีคิวกุ้งเข้า  
ครม.แน่นอน”**

เรื่องเยียวยาเกษตรกร 5000 บาทต่อเดือนกับทุกกลุ่มก่อน ซึ่งทางนายอลงกรณ์ก็รับปากว่าในวันที่ 5 พฤษภาคมนี้บ่าจะมีคิวกุ้งเข้าครม.แน่นอน ก็อยากจะฝากรัฐบาลว่าวันนี้หากครม.ยังไม่รีบตัดสินใจนำเรื่องนี้มาพิจารณาจะทำให้เกิดความเสียหายมากขึ้นเพราะเกษตรกรไม่มีที่พึ่งจริงๆ

สอดคล้องกับนายบุญฤทธิ์ จำเริญ ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์โคนมแห่งประเทศไทย จำกัด ที่กล่าวว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศในหลายด้านอย่างรุนแรง มีผลกระทบต่อตลาดนมพาณิชย์ด้วย เพราะผู้บริโภคมีแนวโน้มลดการบริโภคผลิตภัณฑ์นมลงอย่างต่อเนื่อง ทำให้ตลาดชะลอตัว สถานการณ์ที่เกิดขึ้นตามมาคือการรับซื้อน้ำนมดิบจากเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมลดลง ทำให้เกิดปัญหาน้ำนมดิบไม่มีที่จำหน่ายและล้นตลาด

ปัญหาดังกล่าวทำให้เกษตรกรจำเป็นต้องขอเพิ่มจำนวนวันเด็กดัดนมโรงเรียน จากปกติ 260 วัน แบ่งเป็น 2 ภาคการศึกษา ละ 130 วัน จะเพิ่มเป็นวันเสาร์-อาทิตย์ จะทำให้เด็กดัดนม 365 วัน จากจำนวนเด็กทั้งหมด 7.4 ล้านคน คาดจะใช้งบประมาณเพิ่ม 2,700 ล้านบาท จากงบปกติที่รัฐบาลจัดสรรงบประมาณหนุนนมโรงเรียนให้ปีละ 1.4 หมื่นล้านบาท ซึ่งในนามชุมนุมสหกรณ์โคนม ขอความเห็นใจจากรัฐบาลหวังที่จะให้เกษตรกรมีความมั่นคงในอาชีพ และเพื่อต่อสู้ให้ผ่านวิกฤติโควิดไปด้วยกัน ●

## ชาวอุดรติดถิ่นเหียนขึ้นทะเบียน ปรับปรุงสมุดทะเบียนเกษตรกร รองรับความช่วยเหลือจากภาครัฐ

นายพิภพ ประจันเขตต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรติดถิ่นเหียนขึ้นทะเบียนเกษตรกรและให้กำลังใจเกษตรกรที่มาขึ้นทะเบียนและปรับปรุงสมุดทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบัน ประจำปี 2563 ที่หอประชุมอำเภอเมืองอุดรติดถิ่นเหียน พร้อมชี้แจงแนะนำและอำนวยความสะดวก การให้บริการและประชาสัมพันธ์ การขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรเพื่อเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง ในการรองรับการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบ ต่อการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ให้เป็นไปตามมาตรการ การป้องกันการแพร่ระบาด ตามที่รัฐบาลกำหนดไว้ โดยมี นายประเดิม เดชายนต์บัญชา นายอำเภอเมืองอุดรติดถิ่นเหียน นางจงกล เพ็งวัน เกษตร อ.เมืองอุดรติดถิ่นเหียน และเจ้าหน้าที่ สำนักงานเกษตร อ.เมืองอุดรติดถิ่นเหียนต้อนรับ

นางจงกลกล่าวว่า ในกรณีขอให้ทบทวนเรื่อง การขึ้นทะเบียนเกษตรกรทั้ง 9 อำเภอ ตามนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร ได้จัดทำแนวทางและวิธีการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2563 โดยปรับลดกระบวนการปรับปรุงทะเบียนและขึ้นทะเบียน เกษตรกร ให้มีความสะดวก รวดเร็ว และลดการรวมตัวกัน ของเกษตรกรที่จะมาติดต่อขอปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ที่สำนักงานเกษตรทุกอำเภอ เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

สำหรับกรณีรายใหม่ แปลงใหม่ หรือรายเดิม แปลงใหม่ ให้เกษตรกรกรอกแบบฟอร์มการขึ้นทะเบียนเกษตรกร (ทบก.01) โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ <http://farmer.doae.go.th> กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์ม และรวบรวมแบบฟอร์มไว้ที่ กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อจัดส่งข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ ส่งเสริมการเกษตรบันทึกเข้าในระบบ เพื่อดำเนินการในขั้นตอนถัดไป

## 'เฉลิมชัย'ตั้งเป้ารุกตลาดมุสลิม หนุนสินค้าเกษตรมาตรฐาน'ฮาลาล'

หลังจากที่นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ลงนามแต่งตั้งคณะทำงานส่งเสริมสินค้าและผลิตผลการเกษตรมาตรฐาน "ฮาลาล" โดยรวบรวมตัวแทนทุกองค์คาพพที่เกี่ยวข้อด้งด้งด้งการผลิต-การแปรรูป-โลจิสติกส์-การส่งออก สินค้าฮาลาล ทั้งฝ่ายรัฐและเอกชน อาทิ ตัวแทนจากกรมส่งเสริมการเกษตร กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมวิชาการเกษตร คอบด. สภาพัฒนาฯ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรมฯ กระทรวงการต่างประเทศ บีโอไอ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์กรมพาชน) คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

สมาคมการค้านักธุรกิจการค้าไทยมุสลิม หอการค้าไทย สภาหอการค้าไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาพันธ์ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทย ร่วมเป็นคณะทำงาน โดยมี นายอลงกรณ์ ในฐานะที่ปรึกษา รมว.กษ. เป็นประธานคณะทำงาน

โดย นายอลงกรณ์ ประธานที่ประชุมได้นำเสนอวิสัยทัศน์ Muslim Economy และ Halal Economy ว่า อุตสาหกรรมฮาลาลมีความสำคัญกับประเทศไทยเป็นอย่างยิ่ง และถือว่าเป็นโอกาสของประเทศไทย เนื่องจากไทยมีศักยภาพในการผลิตสินค้าอาหารและเกษตรอันดับ 2 ของเอเชีย เป็นรองก็แค่จีน เป็นอันดับ 12 ของโลก แต่เรายังส่งออกอาหาร "ฮาลาล" น้อยมาก ในขณะที่ตลาดมุสลิมเป็นตลาดขนาดใหญ่ของโลก หากเราสามารถส่งเสริมทั้งด้านการวิจัย การรับรองมาตรฐานการผลิต การลงทุน การเปิดตลาดส่งออก

และโลจิสติกส์ จะเป็นความหวังที่สำคัญของไทย นอกจากนั้น "ฮาลาล" มิใช่แค่อาหาร ยังรวมไปถึงผลิตภัณฑ์อื่นๆ เช่น การผลิตอาหารผลิตภัณฑ์ต่างๆ และบริการ

ขณะที่ทางสมาคมการค้าและนักธุรกิจมุสลิมได้นำเสนอที่ประชุม

นำเข้าสู่สำคัญที่น่าสนใจ โดยโลจิสติกส์จากกลุ่มประเทศ Gulf Cooperation Council (GCC) Countries มีประชากรมุสลิม 54 ล้าน ได้แก่ ซาอุดีอาระเบีย และสหรัฐอเมริกา อเมริกาใต้ เป็นประเทศที่มีกำลังซื้อสูง ก่อนขยายไปยังประเทศอื่น



ถึงขนาดของ Global Halal Economy ว่ามีขนาดใหญ่และเติบโตอย่างต่อเนื่อง ยกตัวอย่าง ด้านอาหาร ฮาลาล เติบโตจาก 1,245 ล้านดอลลาร์ในปี ค.ศ.2016 และคาดการณ์เป็น 1,930 ล้านดอลลาร์ ในปี ค.ศ. 2022

ขนาดของตลาดมุสลิม คาดการณ์ว่าจะโตจากมูลค่า 2,006 ล้าน ยูเอสดอลลาร์ในปี ค.ศ.2016 เป็น 3,081 ล้านยูเอสดอลลาร์ในปี ค.ศ.2022 ด้วยอัตราการเติบโต 7.33%

หากพิจารณาการกระจายตัวของประชากรมุสลิมจากทั้งหมด 1,960 ล้านคนในปี ค.ศ.2020 จะอยู่ในกลุ่มเอเชียแปซิฟิก 61.7% กลุ่มตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ 19.8% อเมริกาใต้ 15.5% ยุโรป 2.7% อเมริกาเหนือและใต้รวม 0.3%

ที่ประชุมได้วิเคราะห์โอกาสในการเปิดตลาด โดยเฉพาะจประเทศเป้าหมายที่มีศักยภาพในการ

ภูมิภาคเอเชียกลาง ซึ่งมีประชากร 100 ล้านคนนั้นมีประเทศอุซเบกิสถาน เป็นประเทศแรกเพื่อเชื่อมโยงไปยังประเทศอื่นๆ อีก 5 ชาติ ส่วนประเทศในกลุ่มอาเซียน มีประชากรมุสลิม 240 ล้านคนนั้นเป็นตลาดที่สำคัญทั้งอินโดนีเซีย มาเลเซีย

นอกจากการนำเสนอข้อมูลพื้นฐานเพื่อวิเคราะห์โอกาสในการเปิดตลาดแล้วที่ประชุมได้กำหนดวิสัยทัศน์การทำงานและการกำหนดโครงสร้างการทำงานในรูปแบบคณะกรรมการเฉพาะกิจที่ดำเนินการได้แก่คณะกำหนดนโยบาย คณะส่งเสริมการลงทุน และคณะส่งเสริมการค้า เป็นต้น

"เพื่อเร่งรัดการทำงานให้เป็นรูปธรรมโดยเร็วที่สุด เราจะจัดประชุมทุกสัปดาห์ และหากท่านใดมีข้อเสนอแนะก็สามารถดำเนินการขับเคลื่อนและดำเนินการได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องรอการประชุม" นายอลงกรณ์ กล่าวในที่สุด



# เยียวยา 5 พัน ทุกข์ทั้งคนให้-คนรับ? อดใจรอสักนิด



เคลียร์กันไปเป็นกลุ่มๆ เป็นลือลือๆ #เราไม่ทิ้งกัน ประกันสังคม เกษตรกร คนพิการ แรงงานต่างถิ่น ฯลฯ ทั้งแจกเงิน แจกข้าว ถูยั้งชีพ กะเอาให้อยู่ และค่อยๆ กลายลือให้ 6 ชุกรกิจเริ่มขยับไปพร้อมกับความระมัดระวังเชื้อไวรัสโคโรนา-19 จะต้องไม่กลับมาระบาดซ้ำรอบสอง ตามห่วงทำนองคล้ายกับว่าเราจะรอดไปด้วยกัน ทั้งรอดชีวิตและเศรษฐกิจต้องรอดด้วย เป็นเป้าหมายสูงสุดที่ "รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา" ต้องทำให้ได้! แต่

ก็มีประชาชนอีกไม่น้อยรอเยียวยาอย่างใจจดใจจ่อ ด้วยว่าทุนรอนของแต่ละคนนั้นมันต่างกัน

ขณะที่รัฐบาลก็เร่งมือแบบสุดๆ เพื่อให้เงินถึงมือประชาชนให้เร็วที่สุด กระนั้นก็ต้องยอมรับว่าการจ่ายเงินหลวงมีระเบียบพิธีการทางราชการที่ต้องทำตามขั้นตอนต้องตรวจสอบอยู่ แม้จะเป็นช่วงวิกฤตก็ตาม ยิ่งไงก็ขอให้ประชาชนคนไทยอดใจรอสักนิด ได้เงินประทังชีพกันแน่นอน ตกหล่นก็อุทธรณ์เข้ามาที่

กระทรวงการคลังกันได้ ช่องทางหนึ่งในตอนนี้มีมีการตั้งโต๊ะรับเรื่องร้องเรียนที่หน้ากระทรวงคลังแล้ว ตามบัญชีของ นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ที่เห็นใจและเข้าใจความเดือดร้อนของประชาชนทุกหมู่เหล่าเป็นอย่างดี

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ยังย้ำถึงเงินเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบว่า ไม่เพียงแต่ 3 กลุ่มใหญ่ คือ กลุ่มอาชีพอิสระที่เยียวยาผ่าน #เราไม่ทิ้งกัน กลุ่มเกษตรกร ซึ่งคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพิ่งอนุมัติมาตรการตามที่กระทรวงเกษตรฯ เสนอเมื่อวันที่ 28 เมษายนที่ผ่านมา และกลุ่มประกันสังคม ที่ทยอยจ่ายเงินให้แก่ผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบเท่านั้น หากมีกลุ่มอื่นๆ ที่สมควรได้รับการดูแลเพราะได้รับผลกระทบรัฐบาลก็พร้อมจะดูแลเพิ่มเติม ขณะนี้กระทรวงการพัฒนาลังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กำลังพิจารณาว่ามีไหนที่สมควรได้รับการเยียวยาอีกบ้าง

**ฟังอีกครั้ง “การช่วยเหลือไม่ได้จบแค่นี้ แต่ขอให้เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบ รัฐจะดูแลทุกกลุ่ม” ขุนคลังย้ำหนักแน่น**

และตอกย้ำเน้นๆ กับ นายธนกร วังบุญคงชนะ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ที่ออกมาเน้นย้ำข้อสั่งการของ นายอุตตมอีกครั้งว่า ในส่วนอาชีพอิสระ กระทรวงการคลังจะจ่ายเยียวยา 5 พันบาท ให้แก่ผู้ได้สิทธิ 16 ล้านคน ภายในไม่เกินกลางเดือนพฤษภาคมนี้ และจะยังมีมาตรการเยียวยาอีกกลุ่มอื่นๆ เพิ่มเติมต่อเนื่องด้วย

ขณะที่ “กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)” ที่มี “นายสุวิทย์ เมษินทรีย์” เป็นรัฐมนตรีว่าการ ก็จัดเต็มกับ “โครงการ อว. สร้างงาน” อันเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 โดยจะเป็นการจ้างงานประชาชนจำนวน 10,000 คน เป็นระยะเวลา 5 เดือน มีค่าตอบแทนให้เดือนละ 9,000 บาท ไม่ได้จำกัดวุฒิการศึกษา อายุ สาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา และประสบการณ์การทำงาน ซึ่งคาดว่าจะเริ่มรับสมัครได้ไม่เกินวันที่ 15 พฤษภาคมนี้ อย่างไรก็ตาม อย่างไรก็ดี กลุ่มเป้าหมายของผู้เข้าร่วมโครงการนี้จะไม่ใช่ซ้อนทับกับผู้ได้รับสิทธิในโครงการอื่น อาทิ กรณีผู้ได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาท หรือได้รับการเยียวยาจากการเป็นเกษตรกร เป็นต้น

ส่วน “กลุ่มเกษตรกร ซึ่งถือเป็นกลุ่มใหญ่กลุ่มหลังสุด ทั้งๆ ที่ “กระทรวงเกษตรและสหกรณ์” มีฐานข้อมูลเกษตรกรที่ลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือจากรัฐบาลมากมายหลายโครงการหลายปีติดต่อกันก็มีขาดตกเช่นกัน โดย ครม.มีมติเห็นชอบในหลักการตามที่กระทรวงเกษตรฯ เสนอเรียบร้อยแล้ว ตามที่นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี สรุปว่า ครม.เห็นชอบมาตรการเยียวยาเกษตรกร “ครัวเรือน” ละ 15,000 บาท รวม 10 ล้านครัวเรือน วงเงินรวม 1.5 แสนล้านบาท โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอจ่ายรวม 3 เดือนๆ ละ 5,000 บาท ขณะเดียวกัน ครม.เห็นชอบขยายการเยียวยาเกษตรกรอาชีพอิสระเพิ่มอีก 2 ล้านคน รวมเป็น 14 ล้านคน ส่งผลให้มีการใช้เงินเพิ่มขึ้นจาก 2.1 แสนล้าน เป็น 2.4 แสนล้านบาท

อย่างไรก็ดี ก่อนหน้าที่ ครม.จะผ่านการเยียวยาเกษตรกร ต้องบอกว่าการกระทรวงเกษตรฯ ภายใต้การบริหารของ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการจากพรรคประชาธิปัตย์ มีความสับสนเป็นที่สุด เริ่มตั้งแต่ว่าเกษตรกรซึ่งได้รับผลกระทบไม่แตกต่างจากกลุ่มอื่นๆ นั้นจะได้รับการเยียวยายั้ย ก็มีเสียง

ตอบกลับทำนองว่า เกษตรกรนั้นได้รับการช่วยเหลือผ่านโครงการต่างๆ โฉนดนั้นน่าจะมาเป็นระยะอยู่แล้ว ไม่น่าจะต้องมารับเงินเยียวยาจากโควิด-19

ทั้งที่จริงแล้ว โครงการช่วยเหลือที่ว่าๆ กันนั้นก็ยังมีที่นำไป เช่น ภัยแล้ง ราคาพืชผลตกต่ำ ฯลฯ ก็ว่ากันไปเป็นครั้งคราวไป ขณะที่ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 นั้นมันกวาดล้างทุกสิ่งอย่างล้มระเนระนาดไปหมด ผลกระทบรุนแรงยิ่งกว่า Great Depression ซึ่งเป็นช่วงเศรษฐกิจตกต่ำที่รุนแรงที่สุดในโลกหลังสงครามโลกครั้งที่ 1 อย่างที่รู้ซึ่งกันดี ดังนั้น ภาวการณ์เกษตรซึ่งอยู่ในห่วงโซ่การผลิตของโลกย่อมได้รับผลกระทบกันถ้วนหน้าเช่นเดียวกัน

ส่วนความคืบหน้าสำหรับการคลายล็อก ได้มีสักบ้างแล้วในบางธุรกิจ หลังจากที่ล็อกกันสุดตัวจะเอาอย่างไรกันแน่หลังจบบกแรก ซึ่งบรรยากาศในช่วงสองสามวันก่อนจะสิ้นเดือน เมษายนก็มีสัญญาณส่งมาบางธุรกิจจะได้เปิดบริการ และเครื่องเติมแอลกอฮอล์อาจจะผ่อนปรนให้ขายกันได้แบบหิ้วกลับบ้าน หลายภาคส่วนต่างก็เตรียมตัวกันคึกคัก บ้างจัดร้านฆ่าเชื้อ เตรียมโต๊ะเก้าอี้เว้นระยะห่าง บ้างมีลุ้นได้ทุนเครื่องเติมแอลกอฮอล์กันให้สมอยาก

ออกตัวแรงจัดก็ทาง “ทีมผู้ว่าฯอัครวิน” พล.ต.อ.อัครวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ซึ่งแถลงข่าวเมื่อวันที่ 29 เมษายนที่ผ่านมา เตรียมให้ 8 กิจการ คือ ร้านอาหาร ตลาดนัด ร้านตัดผม สนามกอล์ฟ คลินิก ศูนย์กีฬา โรงพยาบาลสัตว์ รวมถึงสวนสาธารณะ เปิดบริการได้โดยไม่ต้องทำตามข้อกำหนด แต่ยังไม่ระบุวัน ให้รอประกาศจาก ศบค.ก่อน ขณะที่จังหวัดอื่นๆ เห็นลู่ฟจากเมืองหลวงก็เตรียมคลายล็อกตามๆ กันไป

วันนั้น “คุณหมอทวีศิลป์” นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศบค.ก็แย้มว่า ประกาศผ่อนปรนมาตรการต่างๆ จะออกมาก่อนวันที่ 1 พฤษภาคม ต้องทำอย่างระมัดระวัง ในทุกก้าวเดินที่จะประกาศออกไปแสดงถึงความลุ่มเสี่ยงทั้งสิ้น ผอ.ศบค.ให้ดูผลกระทบทางสุขภาพมาก่อนมาตรการทางเศรษฐกิจและความเดือดร้อนจะตามมา

หยิ่งกระแสนี้ไม่ก็ชั่วโง่ การเตรียมแผนผ่อนคลายล็อกดาวของแต่ละจังหวัดอาจจะไปกันคนละทางสองทาง และมีข่าวปล่อยกันเยะเยะโดยเฉพาะในหมู่วัยรุ่นที่หนักตึ่ม จึงมีรายการแตะเบรกหัวทิ่ม โดยในคืนวันที่ 29 เมษายน 2563 นายกรัฐมนตรีออกข้อกำหนด ตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 4) สั่งผู้ว่าราชการทุกจังหวัด ให้ยังคงมาตรการล็อกดาวไว้ตามเดิม จนกว่าจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น

จากนั้นในวันรุ่งขึ้น 30 เมษายน “คุณหมอทวีศิลป์” ในฐานะ



โฆษก ศบค. แถลงชัดว่า การตรึง พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ยาวถึงวันที่ 31 พฤษภาคมแน่นอน แต่ก็ให้ทยอยให้เปิดกิจการกันได้ตามสถานการณ์ที่ติดเชื้ที่ขึ้นรายใหม่เป็นเลขหลักหน่วย ซึ่งการตรึงสถานการณ์ฉุกเฉินก็เช่น เคอร์ฟิว 22.00-04.00 น., ควบคุมการเดินทางเข้าออกราชอาณาจักรทั้งทางบก น้ำ อากาศ, ให้มีสถานกักกันตัวของรัฐ, จำกัดการบินเข้าออกระหว่างประเทศ อนุญาตบางกรณี เช่น ขนส่งสินค้า รับคนตามข้อตกลง

นอกจากนั้น ยังให้งดหรือชะลอเดินทางข้ามจังหวัด, คงแนวทางทำงานที่บ้านให้ได้มากกว่า 50%, จำกัดการเข้าไปในสถานที่คนมากและกิจกรรมเสี่ยงแพร่ระบาด โดยให้ทุกพื้นที่ยึดปฏิบัติ และให้ผู้ว่าฯ กำหนดรายละเอียดต่อไป โดยคำนึงถึงปัจจัยด้านสาธารณสุขเป็นหลัก นำปัจจัยด้านสังคมและเศรษฐกิจมาประกอบการพิจารณา

สำหรับกลุ่มกิจการ/กิจกรรมที่จะผ่อนคลายเป็นลำดับแรก ได้มี 6 กลุ่มกิจกรรม/กิจการ ได้แก่ 1. ตลาด คือ ตลาดสด ตลาดนัด ตลาดน้ำ ตลาดชุมชน ถนนคนเดิน แผงลอย 2. ร้านจำหน่ายอาหาร คือ ร้านอาหารทั่วไป ไม่เกิน 2 คูหา ร้านเครื่องดื่ม ขนมหวาน ไอศกรีม (นอกห้าง) ร้านอาหารริมทาง รถเข็น หาบเร่ 3. กิจการค้าปลีกส่ง คือ ซูเปอร์มาร์เกต ร้านสะดวกซื้อ บริเวณพื้นที่นั่งยื่นรับประทาน รถเร่ หรือรถวินัยสินค้าอุปโภคบริโภค ร้านค้าปลีกขนาดย่อม ร้านค้าปลีกชุมชน ร้านค้าปลีกธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคม

4. กีฬาและันทนาการ คือ กิจกรรมในสวนสาธารณะ ได้แก่ เดิน รำไทเก๊ก เป็นต้น กีฬากลางแจ้ง ที่เป็นกรออกกำลังกายโดยไม่ได้เล่นเป็นทีมและมีการแข่งขัน ได้แก่ เทนนิส ยิงปืน ยิงธนู จักรยาน กอล์ฟและสนามซ้อม 5. กลุ่มร้านตัดผมเสริมสวย คือ เฉพาะตัด สระ ไดรฟ์ผม 6. อื่นๆ เช่น ร้านตัดขนสัตว์ ร้านรับฝากเลี้ยงสัตว์

การคลายล็อกข้างต้น หากมีความพร้อมก็อาจเริ่มวันที่ 3 พฤษภาคมนี้ และใช้เวลา 14 วันถัดไปประเมินผล ถ้าตัวเลขการติดเชื้คงที่ไปเรื่อยๆ ก็จะผ่อนคลายกิจการและกิจกรรมเพิ่มขึ้น แต่ถ้าตัวเลขคนติดเชื้กลับมา 2 หลัก 3 หลัก ก็ต้องถอยหลังกลับมาทบทวนใหม่

สำหรับคอสุราเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั้งหลายที่ลุ้นกันว่า จะชื้อจะขายกันได้หรือยัง “คุณหมอทวีศิลป์” บอกชัดว่ายังไม่ได้ ทำอย่างไรมาให้ทำอย่างนั้นต่อไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง ย้ำอีกครั้ง ตอนนี้ยังไม่เปลี่ยน การขายสุราจึงยังทำไม่ได้ อดกันไป

ณ เวลานั้นจ่ายครบไหม ยังไม่ครบ จบไหม ยังไม่จบแน่ และ

คงต้องมีรอบสองรอบสามตามเก็บตกอีกหลายกลุ่มหลายครั้ง เพราะศึกไวรัสโควิด-19 ลากยาวอย่างน้อยๆ ก็สิ้นปีนี้หรืออาจยาวถึงกลางปีหน้า จะหึ่งใครเอาไว้ข้างหลังไม่ได้

อย่างไรก็ตาม ใครที่เงินเยียวยายังไม่เข้า หรือไม่ได้ถูกจัดไว้ในกลุ่มไหนเลยนับแต่มีมาตรการเยียวยาออกมา ก็คงต้องอดทน คอยความหวังกันต่อไป ซึ่งวิกฤตรอบนี้ไม่เพียงแต่ต้องช่วยเหลือกันเฉพาะหน้าเท่านั้น รัฐบาลยังเตรียมแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังโควิดระบอบสร้างชาลงเป็นสเต็ปต่อเนื่อง

ตามที่ “นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์” รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานการประชุมคณะกรรมการคลังกระทรวงการคลังใช้จ่ายเงินกู้ตาม พ.ร.ก.กู้เงินเพื่อแก้ปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจ และสังคมฯ เปิดเผยว่า นอกจากรัฐบาลจะจัดสรรเงินเยียวยาให้กับกลุ่มต่างๆ ประมาณ 550,000 ล้านบาทแล้ว หลังจากปัญหาการแพร่ระบาดคลี่คลายลงในช่วง 3-6 เดือนข้างหน้า ต้องหันมาสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานรากเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจในประเทศ โดยรัฐบาลเตรียมวงเงินในส่วนนี้ไว้ 400,000 ล้านบาท จาก พ.ร.ก.เงินกู้

รองนายกฯ สมคิด ประกาศศึกออฟ เตรียมเปิดให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานต่าง ทั้งกองทุนหมู่บ้าน มูลนิธิ เสนอโครงการพัฒนาท้องถิ่นเข้ามารับการสนับสนุน เช่น โครงการพัฒนาอาชีพเกษตรดั้งเดิม พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับการท่องเที่ยวชุมชน พัฒนาการผลิตตลาดออนไลน์ขายสินค้าของชุมชน การพัฒนาบุคลากรฝึกอบรมแรงงาน นักศึกษาจบใหม่ เพื่อสร้างงานสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ

ตามการวางใหม่ไลน์เอาไว้ เมื่อกำหนดหลักเกณฑ์จัดทำโครงการแล้ว สภาพัฒน์จะนำเสนอที่ประชุม ครม. พิจารณา ประมาณกลางเดือนพฤษภาคมนี้ เพื่อเปิดให้ทุกหน่วยงานเสนอโครงการขึ้นมา คาดว่าเม็ดเงินในโครงการจะกระจายลงสู่ท้องถิ่น ประมาณเดือนมิถุนายน เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในจากโครงการระยะสั้น หลังจากนั้นเดือนตุลาคม 2563 จะใช้งบประมาณปกติของรัฐฟื้นฟูเศรษฐกิจต่อไป

ประชาชนคนไทยต้องมีความหวังถ้วนหน้า! เราจะรอดไปด้วยกัน #เราไม่ทิ้งกัน เพียงแต่อาจจะติดขัดบ้างจากระเบียบของทางราชการ ซึ่งก็สร้างความอึดอัดให้แก่ “คนให้” ไม่แพ้ “คนรับ” เช่นกัน และขณะนี้ทุกฝ่ายกำลังเร่งหาทางแก้กันมือเป็นระวิงทีเดียว ■



ตั้งอยู่บนความไม่ประมาทช่วย  
รักษาชีวิต.....● หนังสือพิมพ์  
ไทยรัฐ ยักษ์ใหญ่สารพัดสี จำหน่าย  
มากที่สุดของประเทศ ฉบับประจำวัน  
เสาร์ที่ 2 พฤษภาคม 2563.....●  
“ธนูเทพ” ประจําการรับใช้ท่านผู้อ่าน  
...ในห้วงที่ ประเทศไทย ยังเดินหน้า  
มาตรการระวังป้องกันการแพร่ระบาดของ  
ของเชื้อไวรัสโควิด-19 ดร.วิษณุ  
เกษียรราช รองนายกรัฐมนตรี ระบุถึง

การจัดกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญในเดือน พ.ค. ประกอบด้วย วันฉัตรมงคล วันที่  
4 พ.ค. วันวิสาขบูชา วันที่ 6 พ.ค. และ วันพืชมงคล วันที่ 11 พ.ค. โดย  
ปกติทุกปี สำนักพระราชวัง และ หน่วยงานภาครัฐ จะมีการจัดพระราชพิธี  
หรือกิจกรรมต่างๆ เนื่องในวันสำคัญดังกล่าว แต่ขณะนี้เกิดการแพร่ระบาด



ไวรัสโควิด-19 รัฐบาล จึงได้จัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับมาตรการป้องกัน  
การแพร่ระบาดของโรค โดย วันฉัตรมงคล จะไม่มีการจัดงาน พระราช-  
พิธี หรือ จัดกิจกรรม รัฐบาลได้พิจารณาดำเนินการการถวายพระพรชัยมงคล  
โดย นายกรัฐมนตรี และ ภริยา พร้อมด้วย คณะรัฐมนตรี ในนามข้าราชการ  
ทหาร ตำรวจ พลเรือน และราษฎรทุกหมู่เหล่า ประธานรัฐสภา ในนามสมาชิก  
รัฐสภา และ ประธานศาลฎีกา ในนามข้าราชการตุลาการ จะบันทึกเทป  
ถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล เผยแพร่  
ทางสถานีโทรทัศน์ทุกช่อง ในวันที่ 4 พ.ค. ช่วงข่าวพระราชสำนัก และจะมี  
การจัดทำสารคดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จำนวน 3 ตอน  
เผยแพร่ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ทุกช่องในวันที่ 2-4 พ.ค.นี้...สำหรับ  
หน่วยงานต่างๆ สามารถตกแต่งสถานที่และประดับธงตราสัญลักษณ์พระราช-  
พิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562 รวมทั้งตั้งโต๊ะหมู่บูชาประดิษฐานพระบรม-  
ฉายาลักษณ์พร้อมเครื่องราชสักการะ และจัดให้มีสมุดลงนามถวายพระพรไว้  
ในสถานที่ตั้ง การจัดทำคำถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันฉัตรมงคล พร้อม

พระบรมฉายาลักษณ์ ลงบนหน้าหลักของ  
เว็บไซต์หน่วยงาน.....● สำหรับ  
วันวิสาขบูชา สำนักพระราชวังจะจัด  
พิธีจุดเทียนรุ่ง ถวายเป็นพุทธบูชา ณ พระ  
อุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในการนี้  
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ หม่อมเจ้า

มงคลเฉลิม ยุคล ไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ เป็นการจัดพิธี  
ภายใน ไม่เปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าร่วมในพิธีดังกล่าว...ส่วน วันพีชมงคล  
จรดพระนังคัลแรกนาขวัญ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับพระราชทาน  
พระบรมราชานุญาตให้ประกอบพิธีปลุกเสกเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทาน สำหรับ  
เพาะปลูกเพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นขวัญกำลังใจแก่เกษตรกรทั่วประเทศ  
ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธาน  
องคมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีปลุกเสกเมล็ดพันธุ์ข้าว  
พระราชทานและพืชพันธุ์ต่างๆ ในวันที่ 10 พ.ค. เวลา 17.00 น. ณ พระ  
อุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม และปฏิบัติหน้าที่ประธานในพิธีหว่านข้าว  
ในแปลงนาทดลอง สวนจิตรลดา ในวันที่ 11 พ.ค. โดยมี ปลัดกระทรวง  
เกษตรฯ เป็นผู้หว่านข้าว เป็นการจัดพิธีภายใน ไม่เปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้า  
ร่วมในพิธีดังกล่าว โดยปีนี้จะไม่มีพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญที่  
มณฑลพิธีท้องสนามหลวง...โปรดทราบโดยทั่วกัน.....● ในห้วงรอย  
ต่อของการผ่อนปรนมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19  
หลังจาก คณะรัฐมนตรี มีมติขยายการบังคับใช้ พ.ร.ก.การบริหารราชการ  
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน ออกไปอีก 1 เดือน คือ ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. ถึง 31  
พ.ค....ทั้งนี้เมื่อกลางดึกวันที่ 29 เม.ย. ที่ผ่านมา พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา  
นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม อาศัยอำนาจตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ลงนาม  
ประกาศข้อกำหนด ฉบับที่ 4 เพื่อเป็นข้อกำหนด และข้อปฏิบัติ แก่ส่วน  
ราชการทั้งหลาย โดยให้บรรดาประกาศ หรือคำสั่งของ ผู้ว่าฯกทม. ผู้ว่า

ราชการจังหวัด เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ ผู้มีอำนาจว่าด้วยกฎหมายการเดินทางอากาศ และกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง ที่ได้ประกาศ หรือสั่งไว้ก่อนวันที่ข้อกำหนดนี้ใช้บังคับ ไม่ว่าจะเป็นการห้าม การให้ระงับการ หรือการผ่อนคลายเป็นใดๆ ซึ่งถือว่าเป็นประกาศ หรือสั่งตามข้อกำหนด ที่ออกตามความในมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ยังคงมีผลบังคับใช้ต่อไปเช่นเดิม จนกว่าจะได้มีข้อกำหนด ประกาศ หรือคำสั่งเป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. เป็นต้นไป.....ถือเป็นการอุดช่องว่างช่องโหว่ทางกฎหมาย เพื่อไม่ให้เกิดการดำเนินมาตรการป้องกันไวรัสระบาดต้องสะดุด.....● ขณะเดียวกันหลังจาก ศูนย์อำนวยการ

บริหารสถานการณ์โควิด-19 หรือ สบค. ที่มี นายกฤษประยุทธ์ นั่งเป็นผู้อำนวยการศูนย์ฯ ได้ประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดในหัวง 1 เดือน ที่ผ่านมา และวิเคราะห์มาตรการ สาธารณสุข และภาพรวมด้านเศรษฐกิจปากท้อง ของประชาชนที่ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์โควิด อย่างละเอียดรอบด้าน ได้ประกาศ ผ่อนปรนให้เปิดกิจการ และกิจกรรมต่างๆ 6 กลุ่ม ได้แก่ 1.ตลาด ทั้งตลาดสด ตลาดนัด ตลาดน้ำ ตลาดชุมชน ถนนคนเดิน แผงลอย 2.ร้านจำหน่ายอาหาร ทั้งอาหารทั่วไป ร้านเครื่องดื่ม ขนมหวาน ไอศกรีม (นอกห้างสรรพสินค้า) ร้านอาหารริมทาง รถเข็น หาบเร่ 3.กิจการค้าปลีกส่ง ทั้งซูเปอร์มาเก็ต ร้านสะดวกซื้อ บริเวณพื้นที่นั่ง ยืน รับประทาน รถเร่หรือรถวิ่งขายสินค้าอุปโภคบริโภค ร้านค้าปลีกขนาดเล็ก ร้านค้าปลีกชุมชน ร้านค้าปลีกธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคม 4.กีฬา สันทนาการ ทั้งกิจกรรมในสวนสาธารณะ อาทิตี เดิน ไร่ให้เก็ก สนามกีฬา กลางแจ้ง ที่เป็นการออกกำลังกายโดยไม่ได้เล่นเป็นทีมและไม่ได้มีการแข่งขัน เช่น เทนนิส ยิงปืน ยิงธนู จักรยาน กอล์ฟและสนามซ้อม 5.ร้านตัดผม

เสริมสวย เฉพาะตัด สระ ไดร และ 6.ร้านตัดขนสัตว์ ร้านรับเลี้ยงรับ  
ฝากสัตว์ โดยกิจการใดที่ผู้ประกอบการปรับตัวได้สามารถเริ่มดำเนินการเปิด  
กิจการได้ ตั้งแต่วันที่ 3 พ.ค.นี้ เป็นต้นไป...ทั้งนี้ภายใต้การผ่อนปรนจะต้อง  
ยึดถือแนวทางปฏิบัติตามข้อกำหนด อาทิ การทำความสะอาดสถานที่ประกอบ  
การ การกำจัดขยะมูลฝอย การสวมหน้ากากอนามัย ทั้งผู้ให้บริการและผู้รับ  
บริการ การล้างมือ การเว้นระยะนั่ง หรือยืน 1 เมตร เพื่อไม่ให้แออัด โดยจะ  
มีการ ประเมินผล ในอีก 14 วัน ก่อนจะพิจารณาผ่อนปรนกิจการอื่นๆเพิ่มเติม  
 อาทิ ห้างสรรพสินค้า...แต่สำหรับ สุรา เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยังคงห้าม  
จำหน่ายต่อไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง คอทองแดงต้องทนรอไปก่อน  
.....● สังคมทั่วไป...ธเนศพล ชนบุญวัฒน์ เลขานุการ รมว.  
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทศพล เพ็งส้ม ผู้ช่วย รมว.พลังงาน  
ร่วมเป็นเจ้าภาพบริจาคข้าวสาร 1,000 ถุง ให้แก่ โรงทานวัดละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี เพื่อแจกจ่ายให้แก่ประชาชน วันละ 500 ถุง ตั้งแต่  
2-5 พ.ค.....● ศพ นพ.อมฤต สีลาอ่อน ตั้งสวดศาลา 5 วัดมกุฏฯ  
18.00 น. ถึง 7 พ.ค. (6 พ.ค.งดสวด) เจ้าภาพของดพวงหรีด.....●

**“สุนิว”**



เงินโควิด  
3.9 แสนล้าน  
ต้องไม่หมุนเข้ากระเป๋าเจ้าสัว  
> 06



รฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีกำลังต่อสู้กับพิษภัยโควิด-19 อย่างหนักหน่วงทั้งในด้านสาธารณสุข ที่ต้องรักษา ป้องกันชีวิตคนไม่ให้ติดเชื้อโรคระบาดครั้งร้ายแรงในรอบ 100 ปีนี้

มาตรการที่รัฐบาลดำเนินการป้องกันโรคทำได้ดีพอสมควร โดยมีจำนวนผู้ป่วยสะสม 2,954 ราย และมีจำนวนผู้ป่วยที่รักษาหายกลับบ้านได้มากกว่าพันราย เสียชีวิต 54 ราย และมีผู้ติดเชื้อมากกว่า 10 ราย ต่อเนื่องเป็นเวลา 4 วันจนถึง 30 เมษายน

การล็อกดาวน์ รมรงคอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ การออกมาตรการเคอร์ฟิว 22.00-04.00 น. ตลอดระยะเวลา 1 เดือนที่ผ่านมา พร้อมกับปิดแหล่งชุมนุมสังสรรค์ของผู้คนได้เห็นผลชัดเจนสะท้อนจากยอดผู้ป่วย แต่น่ากังวลเมื่อเริ่มผ่อนคลายและผู้คนขาดความตระหนัก “การคิดต้องไม่ตก” หมอทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ย้ำทุกครั้งในการแถลงจากศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 นั้นหมายถึงห้ามแพทย์ที่กำหนดทิศทางยังคงไม่วางใจกับสถานการณ์

ขณะที่สถานการณ์เศรษฐกิจปากท้องก็เป็นสถานการณ์ที่น่าวิตกกังวลเช่นเดียวกัน เมื่อวงจรเศรษฐกิจ

# เงินโควิด 3.9 แสนล้าน ต้องไม่หมุนเข้ากระเป๋าเจ้าสัว

หยุดชะงัก การค้า การขายทำไม่ได้ ตามปกติ “คนเริ่มตกงานมากขึ้น คนเริ่มมีปัญหาความอดอยากหิวโหย เห็นได้จากการเข้าแถวรอรับการบริจาคอาหารหรือถุงยังชีพที่ยาวมากขึ้นในแต่ละแห่ง”

เป็นที่หน้าที่ของรัฐที่ต้องประเมินสถานการณ์การควบคุมโรค และการผ่อนคลายด้านเศรษฐกิจการทำมาหากิน ซึ่งต้องรักษาความสมดุลให้ได้ “อย่าให้ไม่ตายด้วยโควิด แต่ต้องอดตายเพราะไม่มีกิน ซึ่งรัฐบาลราชการทุกหน่วยงานต้องตรงพื้นที่อย่างเต็มกำลังและความหาผู้ที่สูญเสียจากพิษภัยโควิดและสูญเสียด้านเศรษฐกิจปากท้องจากพิษภัยโควิด และเข้าแทรกแซงให้เร็วก่อนนำไปสู่สถานการณ์ที่ต้องสูญเสีย”

พล.อ.ประยุทธ์ เองดูเหมือนเดิมพันหมดหน้าตักทั้งการคุมโรค และการเยียวยาปัญหาเศรษฐกิจ โดยรัฐบาลยืนยันเยียวยาทุกกลุ่ม ทั้งเกษตรกร ลูกจ้างในระบบประกัน

**อย่าให้เงิน  
ก่อนสุดท้ายนี้  
หมุนไปสู่วงจรร  
ค่าปลักใหญ่  
ต้องตกทางใต้หมุน  
ที่ฐานราก**



สังคม อาชีพอิสระ จนยอดจากเดิม 3 ล้านคน เพิ่มมาเป็น 8 ล้านคน 10 ล้านคนและรัฐบาลขยายเป็น 16 ล้านคนสำหรับ “เราไม่ทิ้งกัน” ที่จ่ายเยียวยาเดือนละ 5 พันบาท 3 เดือน และยังมีผู้มีรายได้น้อยกลุ่มเกษตรกรอีก 10 ล้านคน 5,000 บาท 3 เดือน

“ผมเคยเรียนไปแล้วว่า ท่านลำบาก ผมก็ลำบาก ผมเข้าใจดีถึงผู้มีรายได้น้อย ซึ่งรัฐบาลก็มีมาตรการหลายอย่างช่วยเหลือเยียวยา ต้องทยอยดำเนินการไปตามสัดส่วนงบประมาณที่มีอยู่ในปัจจุบัน ทั้งในเรื่องของเงินรายจ่ายประจำ บวกกลางที่เหลืออยู่ รวมถึงในส่วนที่เป็นพ.ร.ก.กู้เงิน ต้องเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จเพื่อให้ทันเยียวยาประชาชน ดังนั้น

ขอให้รอสักนิด รอให้การดำเนินการให้ครบขั้นตอนก่อน ซึ่งต้องมีคณะกรรมการดำเนินการอีกชั้นหนึ่ง แต่ยืนยันว่าผมจะดูแลให้ดีที่สุดในทุกภาคส่วน” นายกรัฐมนตรี

เงินอย่างน้อย 3.9 แสนล้านบาท กำลังลงและกำลังหมุนไปหล่อเลี้ยงในระบบ แม้จะมีจำนวนไม่มาก เมื่อเทียบกับผลกระทบจากการหดตัวของเศรษฐกิจ

เป็นที่หน้าที่ของหน่วยงานราชการและภาคเอกชนที่ต้องรับลูกนายกรฯไปดำเนินการต่อที่จะให้เงินที่ลงไปหมุนในระบบหล่อเลี้ยงเศรษฐกิจเยียวยาชีวิตให้ได้มากที่สุด โดยเฉพาะกระทรวงพาณิชย์ ภายใต้การนำของ จรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ  
กระทรวงพาณิชย์

จรินทร์ ต้องเดินหน้าอย่าง  
เต็มกำลังในการฟื้นฟูภาคการผลิต  
พร้อมกับการตลาดให้เกิดการหมุนเวียน  
โดยเฉพาะการดึงผู้ผลิตมาลดราคา  
สินค้าเป็นเบื้องต้นแรกก่อน ซึ่งขณะนี้  
มี 6 กลุ่มสินค้ากว่า 3,025 รายการ  
ที่ร่วมไปรณรงค์ลดราคาสินค้าให้  
ประชาชนให้เกิดการจับจ่ายใช้สอย

“มีรายการสินค้าที่เข้าร่วม  
มากกว่าลิสต์ 1 หลายเท่าตัว โดยมี  
มากถึง 3,025 รายการ โดยลดราคา  
สูงสุดถึง 68% มีผู้ผลิตและผู้จำหน่าย  
เข้าร่วมโครงการลิสต์ 2 รวมกันถึง  
51 องค์กร เป็นข้าวสารสูง 18 บริษัท  
สินค้าอุปโภคบริโภค 20 บริษัท และ  
ห้างสรรพสินค้าต่างๆ 13 ห้างทั่ว  
ประเทศถึง 30 มิถุนายน 2563 คาด  
ว่าลดราคาได้มากกว่าพันล้านบาท”

แต่ที่สำคัญที่สุดคืออย่าให้เงิน  
ก้อนสุดท้ายนี้หมุนไปสู่วงจรด้าปลีก  
ใหญ่ ต้องหาทางให้หมุนที่ฐานราก  
มีการซื้อขายหมุนเวียนภายในหมู่บ้าน  
ชุมชนให้มากที่สุด ต้องสร้างโอกาส  
ให้ผู้ผลิตสินค้าในชุมชนมีโอกาสขาย  
และชุมชนมีโอกาสซื้อมากกว่าได้เงิน  
เยียวยามาแล้วมุ่งไปร้านสะดวกซื้อ  
นั่นอาจหมายถึงเงินหมุนไป  
เข้ากระเป๋าเจ้าสัวแทนชาวบ้าน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
ก็ต้องเข้ามาดูแลอย่างใกล้ชิด เปิด  
โอกาสเกษตรกรฐานราก ได้มีโอกาส  
มีช่องทางนำสินค้าและบริการ  
ผลิตภัณฑ์ของตัวเองขาย

ต้องให้ประโยชน์จากเงิน 3.9  
แสนล้านบาทก่อนนี้ให้หมุนเวียนใน  
ระบบให้มากที่สุด ตรีงฐานรากให้ได้  
ต้องขยับรั้งกันเป็นลูกกระนวด  
ไม่นิ่งดูดายเป็นเรื่องของใครคนใด  
คนหนึ่ง หรือมุ่งไปที่คะแนนเสียง  
ทางการเมือง

ร่วมกันนำพาประเทศชาติ  
ให้รอดปลอดภัยก่อน การเมืองไว้  
ทีหลัง ●

#โควิด-19 เราต้องรอด



กำพืดตั้งตนคนเหมือนกัน  
แต่พวกมันลืมหำพืดตั้งต้น  
ต้องเยียวยาถ้วนหน้าประชาชน  
ถูกชิงปล้นโดยคนไม่เท่ากัน



๑ ใต้เตี้ยอ้อมไค้ค้อม ไค้ค้อม  
ปู่โตะรุ่นลื้อหมึก หลุดมั่วย  
เยิ่นกลับรับทานแตก รอดับ  
ชู้วิตติดกันด้วย กระทบกระทบวันสลายๆ



## วิเคราะห์

**จ** ก็ปรากฏความเคลื่อนไหวภายในพรรคพลังประชารัฐขึ้นมา กระแสข่าวระบุว่า มีความพยายามทวงเก้าอี้สำคัญในพรรคและ ในคณะรัฐมนตรีตามที่เคยมีการสัญญาเอาไว้ก่อนหน้านี้ สัญญาว่าเมื่อบริหารประเทศมาได้ 1 ปี จะมีการปรับ ครม. เป็นคำสั่งสัญญาที่เกิดขึ้นในช่วงที่การเลือกตั้งทั่วไปสิ้นสุด การจัดตั้งรัฐบาลผสมต้องอาศัยจำนวน ส.ส.

การต่อรองตำแหน่งสำคัญทางการเมืองจึงเกิดขึ้น กระทั่งมีการจำแนกกลุ่มในพรรคพลังประชารัฐออกเป็น กลุ่ม 3 มิตร กลุ่ม 4 กุมาร กลุ่ม กปปส.

ก่อนหน้านี้ก็เคยเกิดกระแสข่าวความขัดแย้งภายในพรรคเกี่ยวกับเรื่องนี้

อาทิ วันที่กลุ่ม 3 มิตรตั้งโต๊ะแถลงข่าวขับไล่ นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ พ้นจากตำแหน่งเลขาธิการพรรค และหมายรวมถึง ตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

ครานั้น นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ ยืนยันว่าจะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

แต่เพียงชั่วข้ามคืน ความเคลื่อนไหวเหล่านั้นก็สิ้นสุดลง ข่าวคราวครั้งนี้ก็เช่นกัน กระแสข่าวเรื่องการทวงตำแหน่งสพัดขึ้น ตามมาด้วย "ไลน์หลุด" และการยืนยันจากปาก นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ว่า "มีผู้ใหญ่มาบอกให้ลาออก"

ยืนยันทันทีว่ามีกระแสกดดันเกิดขึ้นจริง

**ภ**ายหลังจากกระแสข่าวเริ่มตั้งคำถามความเป็นจริง ตัวละครที่เกี่ยวข้องก็ทยอยปรากฏชื่อออกมา

# คีกรใน พปชร. ปะทุ การเมือง ฝุ่นตลบ กลางสมรภูมิ 'โควิด'





เป็นการปรากฏชื่อออกมาพร้อมๆ กับการเคลื่อนไหว  
เคลื่อนไหวด้วยการทยอยยื่นใบลาออกจากเก้าอี้คณะกรรมการ  
บริหารพรรค

พรรคพลังประชารัฐมีคณะกรรมการบริหาร 34 คน ตามกฎพรรค  
หากคณะกรรมการลาออกเกินกว่ากึ่งหนึ่งต้องเลือกกรรมการบริหาร  
กันใหม่

หากทำเช่นนั้น เท่ากับว่า นายอุตตมในฐานะหัวหน้าพรรค นาย  
สนธิรัตน์ในฐานะเลขาธิการพรรค และคนอื่นๆ ต้องพ้นจากตำแหน่ง  
บริหาร

และนำไปสู่การเลือกคณะกรรมการบริหาร เลือกหัวหน้าพรรค  
เลือกเลขาธิการพรรคกันใหม่

เมื่อหัวหน้าพรรค และคณะกรรมการบริหารพรรคเปลี่ยนแปลง  
ย่อมนำไปสู่การเปลี่ยนตัวบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี  
ใน ครม.

**ข**ณะนี้เท่าที่มีการยืนยันทราบมา นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ลาออกจากคณะกรรมการ  
บริหารพรรคแล้ว

นายณัฏฐพลเคยมีข่าวว่าต้องการนั่งบริหารงานในกระทรวง  
พลังงาน แต่สุดท้ายเมื่อกระทรวงพลังงานอยู่ในมือของนายสนธิรัตน์  
นายณัฏฐพลจึงต้องโยกมาดูแลกระทรวงศึกษาธิการแทน

นอกจากนายณัฏฐพลลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริหารแล้ว  
มีข่าวยืนยันว่ามีคณะกรรมการบริหารพรรคอีกหลายคน รวมแล้ว  
ประมาณ 12 คน ยื่นขอลาออกด้วย

เหลืออีกไม่กี่คนก็จะมีจำนวนคณะกรรมการบริหารลาออกเกิน  
กึ่งหนึ่ง ซึ่งจะนำไปสู่การเลือกคณะกรรมการบริหารกันใหม่

จำนวนคณะกรรมการบริหารที่เหลือนั้น กลุ่มเคลื่อนไหวคาดหวัง  
ว่า กลุ่มของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง  
เกษตรฯ จะเข้ามาเสริม

แต่จนแล้วจนรอด กลุ่มของ ร.อ.ธรรมนัส ก็ยังไม่สงบ  
ทั้งนี้ มีรายงานว่า คณะกรรมการบริหารที่มีชื่อลาออกเหล่านั้นเป็น  
กลุ่มก้อนที่อิงแอบกับ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ประธานที่ปรึกษา  
พรรคพลังประชารัฐ

ทำให้มีการเชื่อมโยงไปถึง พล.อ.ประวิตร โดยระบุว่า การ  
เคลื่อนไหวครั้งนี้ พล.อ.ประวิตรพอใจ

และมีการเสนอชื่อ พล.อ.ประวิตร เป็นหัวหน้าพรรคแทนนาย  
อุตตม

**พ**ร้อมๆ กับการเคลื่อนไหวก็เกิดกระแสข่าวเรื่องตัวบุคคลที่จะมา  
ทดแทนรัฐมนตรีคนเดิม อาทิ นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรี  
ช่วยว่าการกระทรวงการคลัง จะมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง  
แทนนายอุตตม

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  
จะมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานแทนนายสนธิรัตน์

มีชื่อ นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกรัฐบาลเป็นรัฐมนตรี  
ช่วยว่าการกระทรวงการคลัง

และยังมีชื่อ ส.ส.กลุ่ม 3 มิตรที่เคยพลาดหวังจากตำแหน่งรัฐมนตรี  
ไปนั่งเป็นรัฐมนตรี

รายชื่อที่ปรากฏพบว่ากระทบกลุ่ม 4 กุมภาพันธ์ ที่ประกอบด้วย  
นายอุตตม นายสนธิรัตน์ และ นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการ  
กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ทั้งหมดนี้คือทีมของ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี  
และเป็นรองนายกรัฐมนตรีที่กำลังมีส่วนเกี่ยวข้องกับมาตรการ  
เยียวยาต่างๆ ในสถานการณ์โควิด-19 ที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา  
นายกรัฐมนตรี ใช้งานอยู่

เมื่อการเคลื่อนไหวกระทบกับกลุ่ม 4 กุมภาพันธ์ จึงเกิดกระแสต้านขึ้นมา  
ในที่สุดความเคลื่อนไหวของกลุ่ม “รุก” ก็ต้อง “พักยก”

**ห**ลังจากกระแสข่าวเปลี่ยนตัวแกนนำพรรคพลังประชารัฐ และ  
การปรับ ครม. สะพัด

วันต่อมาก็มีคำสั่งเบรคมาจาก พล.อ.ประยุทธ์ แล้วตามมาด้วย  
สัญญาณถอยที่เปล่งออกจากปาก พล.อ.ประวิตร

นี่อาจเป็นสาเหตุที่ทำให้กลุ่มของ ร.อ.ธรรมนัส ยังไม่กระโจนเข้าไป  
ผสมโรง ยื่นลาออกจากคณะกรรมการบริหารพรรค

คาดการณ์กันว่า เหตุที่ พล.อ.ประยุทธ์ ยังให้ยุติความเคลื่อนไหว  
เพราะสถานการณ์ที่โควิด-19 กำลังระบาดไม่ควรเกิดความขัดแย้ง  
ทางการเมือง

ยิ่งกลุ่มคนที่เป็นเป้าหมายถูกแซะเก้าอี้ยังเป็นกลุ่มรัฐมนตรีที่มีส่วน  
สำคัญในการเยียวยา

นอกจากนี้ยังมีปัจจัยเรื่องตัวบุคคลที่มีกระแสข่าวว่าจะเข้าไปเป็น  
รัฐมนตรีแทนคนเก่า

เมื่อเทียบศักยภาพกันแล้ว ดูเหมือนว่ากลุ่ม 4 กุมภาพันธ์ จะยังมีความ  
ได้เปรียบอยู่มาก

ด้วยปัจจัยเกี่ยวกับสถานการณ์ และปัจจัยเกี่ยวกับตัวบุคคล ทำให้  
อาการ “รุก” ของฝ่ายเขาเก้าอี้ ต้องสงบลง

พล.อ.ประวิตรออกมาสั่งสัญญาณ  
“ไม่เปลี่ยนหัวหน้า ไม่ปรับ ครม.”

**อ**ย่างไรก็ตาม คอการเมืองล้วนมองเห็น ยุทธการทวงเก้าอี้ครั้งนี้  
ไม่ยุติลงง่ายๆ แน่

เพราะสถานการณ์โควิด ทำให้ฝ่ายรัฐบาลมีอำนาจเต็มในทุกเรื่อง  
พ.ร.ก.กู้เงิน 1 ล้านล้านบาทนั้นมิกลั่นหอมช่วยขวัญใจ ยังมิงบประมาณ  
ปี 2563 อีก 4 แสนล้านบาทที่จะกระตุ้นการใช้จ่าย

ทุกประการล้วนเร่งเร้าให้เกมการทวงเก้าอี้เข้มข้นมากขึ้น  
คาดการณ์กันว่า เมื่อสถานการณ์โควิดผ่อนคลาย การเมืองก็จะ  
เริ่มเคร่งเครียด

ทั้งนี้เพราะ หลังสถานการณ์โควิด รัฐบาลจะต้องทำงานอย่างมีแรง  
กดดันด้านเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นอีกมาก

**มติชน**  
กรอบนำ

Matichon (Mid-Day)  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/คอลัมน์

วันที่: อาทิตย์ 3 พฤษภาคม 2563

ปีที่: 43

ฉบับที่: 15393

หน้า: 3(ซ้าย)

Col.Inch: 154.17 Ad Value: 169,587

PRValue (x3): 508,761

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: วิเคราะห์: คี๊กใน พปชร. ปะทุ การเมือง ผู้ทดลอง กลางสมรภูมิ 'โควิด'

ขณะเดียวกัน การเคลื่อนไหวเพื่อทวงเก้าอี้ก็จะกลับมาอีกครั้ง  
ด้วยการเตรียมการที่รอบคอบกว่าครั้งนี้  
เมื่อถึงเวลานั้น พล.อ.ประยุทธ์ ต้องแสดงศักยภาพในฐานะผู้นำ  
ต้องจับตาเฝ้ามองว่า พล.อ.ประยุทธ์ จะคุมสถานการณ์ในพรรค  
พลังประชาชนได้อย่างไร  
นี่แค่พรรคพลังประชาชน  
ยังมีความเคลื่อนไหวของพรรคร่วมรัฐบาลอื่นๆ อีก  
ทุกอย่างคือภารกิจที่ พล.อ.ประยุทธ์ต้องทำบ้านอย่างหนัก  
เพื่อจัดการให้ทุกอย่างลงตัว

## หอการค้าฯ ผิดหวังแบน 2 สาร

สภาหอการค้าฯ ผิดหวัง คณะกรรมการวัตถุอันตราย ยินแบน 2 สารเคมี ตามมติ วันที่ 27 พ.ย. หวั่นลามจึงกระทบวัตถุดิบอาหารสัตว์-ย่นระยะเวลาเข้าไม่ได้ เชื่อกระทบผู้บริโภค ค่าครองชีพถีบตัวสูงแน่

การประชุมคณะกรรมการวัตถุอันตราย ที่มีนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธาน คณะกรรมการ มีมติงดการประกาศวัตถุอันตราย 2 สารเคมีทางการเกษตร ได้แก่ พาราควอต และ คลอร์ไพริฟอส เป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 (ห้ามใช้ห้ามครอบครอง) ที่จะบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ส่วนวัตถุอันตราย ไกลโฟเซต ให้ใช้มาตรการจำกัดการใช้ตามมติคณะกรรมการฯ เมื่อวันที่ 23

พฤษภาคม 2561 ขณะที่การหาสารทดแทนนั้น ได้มอบหมายให้กรมวิชาการเกษตรไปจัดหาสารทดแทนมาใหม่ เนื่องจากสารทดแทนเสนอมาร 3-4 ชนิด มีราคาสูงมาก และนำกลับมาเสนอให้คณะกรรมการฯ พิจารณาในการประชุมนัดถัดไปในเดือนพฤษภาคมนี้

นายกสิณธ์ สารสิน ประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า รู้สึกผิดหวังกับมติของคณะกรรมการวัตถุอันตราย ที่ยกเลิกการใช้สารดังกล่าว เพราะส่งผลกับอุตสาหกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นบะหมี่ มาม่า ไก่ผลิตไม่ได้เลย รวมทั้งอาหารสัตว์ก็หยุดหมด วัตถุดิบหรือสินค้าจะนำเข้าได้อย่างไร เพราะกำหนดค่าสารตกค้างจากสารเคมีดังกล่าวเป็นศูนย์ (Zero Tolerance)

ทั้งนี้ การนำเข้าสินค้าปกติจะเป็นไปตามค่ามาตรฐาน

ที่กำหนดโดยโคเด็กซ์ (Codex) ที่กำหนดให้มีสารตกค้างได้ไม่เกิน 0.01-0.5 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม แต่มติของคณะกรรมการวัตถุอันตรายกำหนดเป็นศูนย์เท่ากับนำเข้าวัตถุดิบหรือสินค้าตามโคเด็กซ์ไม่ได้แล้ว ซึ่งภาครัฐมีทางออกให้กับผู้ประกอบการหรือไม่ หากนำเข้าไม่ได้จริง ก็ส่งผลทำให้การผลิตสำเร็จรูปผลิตไม่ได้ จากการขาดแคลนวัตถุดิบในการผลิต และเกิดวิกฤติขาดแคลนอาหารทั้งในประเทศ และเพื่อการส่งออกเป็นการซ้ำเติมระบบเศรษฐกิจไทย และมีผลต่อการดำรงชีวิตของประชาชนในช่วงวิกฤตินี้ เชื่อว่ารัฐบาลคิดอย่างนี้ไม่นานคงจะมีคนออกมาประท้วงแน่นอน ไม่เชื่อรอดูแล้วกัน

นายมนัส พุทธิรัตน์ ประธานสมาพันธ์ชาวสวนปาล์ม น้ำมันแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การยกเลิกการใช้สารดังกล่าว เชื่อว่ายังไม่ยุติเพียงแค่นี้ จะมี

กลุ่มผู้คัดค้านออกมา แต่ขอให้สถานการณ์โควิด-19 สิ้นสุดก่อน เพราะก่อนหน้านี้ได้เคยไปหารือกับนางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยให้กรมวิชาการเกษตรเป็นผู้จัดหาเครื่องจักรนำมาใช้ทดแทน แต่ถามว่านำมาใช้ได้หรือไม่ แล้วใครจะมารับผิดชอบเรื่องค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ต้องใช้เงินเป็นหมื่นล้านบาท รัฐจะมาออกให้หรือไม่ ซึ่งเกษตรกรคงไม่ยอมรับการแบนสาร และเชื่อว่าในภาคอุตสาหกรรมก็คงไม่ยอมเช่นเดียวกัน

พล.อ.วิหวัช รัตตะนันท์ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน กล่าวว่า มติคณะกรรมการดังกล่าว จะส่งผลให้ไม่เห็นสารพิษดังกล่าวสู่แผ่นดินไทยอีก และขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแข่งขันในการตรวจสอบสารดังกล่าวอยู่ในมือเอกชนและเกษตรกรจำนวนเท่าไร หวังว่าจะหมดไปภายในวันที่ 1 มิถุนายนนี้ ●